
๑ 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลคกึคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2558 

คร้ังที่ 1/2558 

วัน ศุกร์ ที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2558 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลคกึคัก อ าเภอตะกัว่ป่า จังหวัดพังงา 

ผู้มาประชุม 

1) นายเสน่ห์  บุญน้อย ตําแหน่ง ประธานสภาเทศบาลตําบลคึกคัก 

2) นายวีรพล สุทธิเพชร ตําแหน่ง รองประธานสภาเทศบาลตําบลคึกคัก 

3) นายสมชาย ชูเหล็ก  ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคักเขต 2 

4) นายนพดล นพฤทธิ์  ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคักเขต 2 

5) นายนิกร ทองลิ่ม  ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคักเขต 1 

6) น.ส.เบญจมาศ ตันเก่ง  ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคักเขต 2 

7) นายชาตรี หลีเจี้ย  ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคักเขต 1 

8) นายอุดม ตันเก่ง  ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคักเขต 1 

9) นายสมญา นพฤทธิ ์ ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคักเขต 2 

10)นายบันลือศักดิ์ หมายแร่ ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคักเขต 2 

11)นายนพพร ชนะภัย  ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคักเขต 1 

ผู้ไม่มาประชุม 

     ๑) นายสมคิด หมื่นกล้า ตําแหน่ง สมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคักเขต 1 ลากิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑) นายสวัสดิ์ ตันเก่ง  ตําแหน่ง นายกเทศมนตรีตําบลคึกคัก 

๒) นายกิตตพิงษ์ กิจภูวดล ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรตีําบลคึกคัก 

๓) นายสิริธร บัวแก้ว  ตําแหน่ง รองนายกเทศมนตรตีําบลคึกคัก 

๔) นายจุฬา  เทียนครบ ตําแหน่ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

๕) น.ส.วลัยลักษณ์ โสภณพิเชฐ ตําแหน่ง เลขานายกเทศมนตรี 

๖) นายสุริยัน ส่งศฤงคาร ตําแหน่ง ผอ.กองช่าง 

๗) น.ส.กฤษณา สวนแร่  ตําแหน่ง ผช.จนท.ธุรการ 
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) เมื่อถึงเวลากําหนดประชุมแล้ว สมาชกิมาพร้อมประชุมจํานวน 11 ท่าน 

เมื่อถึงเวลา และครบองค์ประชุมแลว้ผมก็ขอเปิดประชุมสภาเทศบาล

ตําบลคึกคัก สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจําปี 2558 ครั้งที่ 1/2558  

วันที่ 27 เดือน กุมภาพันธ์ 2558 เลยนะครับ และในวันนีน้ะครับก่อน

อื่นจะต้องทําการเลือกเลขาสภาก่อนนะครับเนื่องจากว่าเลขาสภาติด

ภารกิจไปเป็นกรรมการที่จังหวัดและทางสภาจะต้องเลือกเลขาสภา

ช่ัวคราวนะครับสําหรับวันนี้ การเลือกเลขาสภาชั่วคราวนะครับเลือกได้ 

2 แบบ 1.เลอืกจากสมาชิกสภาเทศบาล 2.เลือกจากหัวหน้าส่วน

ราชการ เวลาสมาชิกเสนอ 1 คนเสนอได้ 1 ท่าน และจะต้องมผีู้รับรอง 

2 ท่านนะครับ ใครมีข้อสงสัยอะไรเชิญได้นะครับ 

นายสมชาย (สท.เขต 2) ขออนุญาตครับท่านประธาน ผมนายสมชาย ชูเหล็ก สมาชิกสภา

เทศบาลเขต 2 ผมขอเสนอเลขาสภาช่ัวคราว คุณ สมญา นพฤทธิ์ ครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ผมขอผูร้ับรอง 2 ท่านด้วยครับ  

นายนพดล (สท.เขต 2) ขออนุญาตครับท่านประธาน ผมนายนพดล นพฤทธิ์ สมาชิกสภา

เทศบาลเขต 2 ผมขอรับรองให้นายสมญา นพฤทธิ์เป็นเลขาสภา

ช่ัวคราวนะครับ 

นางสาวเบญจมาศ (สท.เขต 2) ขออนุญาตค่ะท่านประธาน ดิฉันนางสาวเบญจมาศ ตันเก่ง สมาชิกสภา

เทศบาลเขต 2 ดิฉันขอรับรองให้นายสมญา นพฤทธิ์เปน็เลขาสภา

ช่ัวคราวค่ะ 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) มีสมาชิกท่านใดจะเสนออีกไม่ครับถ้าหากว่าไม่มกี็เป็นอันว่าท่านสมญา 

นพฤทธิ์ สท.เขต 2 เป็นเลขาสภาช่ัวคราวของวันนีน้ะครับ 

ระเบียบวาระที่ 1   เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

1.1 การดําเนินการจัดตั้งชุมชนในเขตเทศบาลตําบลคึกคัก 

1.2 สมาชิกสภาเทศบาลคุณสมคิด หมื่นกล้า สท.เขต 1 ท่าน ลา

เนื่องจากลูกป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับและท่านได้ส่งใบลา

มาแล้วนะครับ 
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงายการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 

คร้ังที่ 1/2557 เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2557 

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) หนา้ที่ 1 นะครับ ผมขอแก้ไขตรงท่านชาตร ีนะครับที่เขียนว่า สท.เขต 2 

ให้เปลี่ยนเป็นเขต 1 นะครับ เอกสารการประชุมมทีั้งหมด 20 หน้า

หนา้ที่ 1 รายชื่อ ผู้มาประชุม 12 ท่านและผูเ้ข้าร่วมประชุม 10 ท่าน 

นะครับมีแก้ไขไม่ครับ หนา้ที่ 2-6 ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ท่าน

ประธานแจง้ที่ประชุมทราบ มีแก้ไขไม่ครับ หน้าที่ 6-7 ระเบียบวาระที่ 

2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว้ มตทิี่ประชุมรับรอง มแีก้ไข

ไม่ครับถ้าไม่มี หน้าที่ 7 ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องดว่น ไม่มี ระเบียบวาระ

ที่ 4 ญัตติที่ค้างเสนอพิจารณา ไม่มี ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเสนอ

พิจารณา 5.1 พิจารณาจา่ยขาดเงินสะสมประจําปี 2558 ตาม

โครงการปรับปรุงระบบประปาผวิดิน หมูท่ี่ 4 หน้าที่ 7-13 มติที่

ประชุม อนุมัตินะครับ หน้าที่ 13 ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณาเห็นการ

อนุญาตขุดลอกเพื่อดูแลและรักษาสภาพทางน้ํา หน้าที่ 13-18  มตทิี่ 

ประชุมเห็นชอบ หน้าที่ 18-19 ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ นะครับ ไม่

ทราบว่าสมาชิกท่านใดจะแก้หรอืไม่ครับถ้าไม่มีอะไรแก้ไข ผมก็ขอมติที่

ประชุมเพื่อรับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญสมัยที่ 4 

ประจําปี 2557 ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ดว้ย

นะครับ หากสมาชิกท่านใดเห็นดว้ยก็ขอให้ยกมอืด้วยนะครับ 

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมด้วยเสียง เอกฉันท์ 11 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องด่วน 

 -------------ไม่มี----------- 

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติที่ค้างพิจารณา 

 -------------ไม่มี----------- 
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ระเบียบวาระที่ 5 ญัตติเสนอพิจารณา 

 5.1 พิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2558 (คร้ังท่ี 

2/2558) เพื่อใช้จ่ายตามโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ขนาด 6 

ล้อ ก าลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า กระเช้ายกสูงไม่น้อย 

 กว่า 15 เมตร เป็นเงนิ 3,700,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ไม่มีใน

มาตรฐานครุภัณฑ์ จัดซื้อตามราคาท้องตลาด )(รายละเอยีดตาม

เอกสารแนบท้าย)  

นายเสน่ห์ (ประธานสภาฯ) ผมก็ขอเชิญฝา่ยบริหารช่วยชีแ้จงดว้ยนะครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคักทุก

ท่านนะครับผมนายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรตีําบลคึกคักขอชีแ้จง

เกี่ยวกับเรื่องขออนุมัตจิ่ายขาดเงินสะสมประจําปี 2558ในครั้งนีน้ะ

ครับเนื่องจากทางเทศบาลตําบลคึกคักมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไฟฟ้า 

เนื่องจากตําบลของเราเป็นแหลง่ท่องเที่ยวและไฟฟ้าในส่วนที่รับผิดชอบ

ก็ได้เสียหายบ่อยและในขณะนีเ้รามีรถเครนอยู่คันเดียวไม่เพียงพอต่อ

การทํางานและในบางครั้งก็ไม่สามารถใช้งานได้และทางทีมบริหารก็ได้มี

ความคิดเห็นว่าเราน่าจะมีรถยนต์กระเช้าซ่อมไฟฟ้า กระเชา้ไฮดรอลิก

เพื่อที่จะได้ใชใ้นการทํางานซึ่งในเรื่องรถกระเช้าไฟฟ้า ขนาด 6 ล้อ 

กําลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า กระเช้ายกสูงไม่น้อยกว่า 15 

เมตร ขอบคุณครับท่านประธาน  

นายเสน่ห์ (ประธานฯ) มีท่านสมาชิกท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรอืไม่ครับผมก็ขอชีแ้จง

เพิ่มเติมอกีนิดนะครับว่าตอนนีท้างเทศบาลตําบลคึกคักของเรามเีงนิ

สะสม ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 จํานวน 41,982,361.28 

บาท และจํานวนที่สามารถนําไปใช้บริหารจัดการได้ ณ วันที่ 19 

กุมภาพันธ์ จํานวนสุทธิ 11,990,019.07 บาท สมาชิกสามารถดูได้

จากเอกสารประกอบการประชุมนะครับ มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรอืไม่

ครับถ้าไม่มีผมก็ขอมต ิระเบียบวาระที่ 5 ญัตตเิสนอพิจารณา 5.1  
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 พิจารณาขออนุมัตจิ่ายขาดเงนิสะสม ประจําปี 2558 (ครั้งที่ 

2/2558) เพื่อใชจ้่ายตามโครงการจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้า ขนาด 6 ลอ้ 

กําลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 200 แรงม้า กระเช้ายกสูงไม่น้อยกว่า 15 

เมตร เป็นเงนิ 3,700,000 บาท (เป็นครุภัณฑ์ไม่มีในมาตรฐาน

ครุภัณฑ ์จัดซื้อตามราคาท้องตลาด )(รายละเอียดตาม

เอกสารแนบท้าย) 

มติท่ีประชุม อนุมัติเป็นเอกฉันท์ 11 เสียง 

 5.2 พิจารณารับโอน สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 จาก

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดพังงา เชิญ ผอ.กองช่างด้วยครับ 

นายสุริยัน (ผอ.กองช่าง) ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายสุริยัน ส่งศฤงคาร ผอ.กองช่างครับ

สืบเนื่องจากท่านนายกมีความประสงค์ที่จะขอขยายตัวสะพานน้ําตก

สายรุง้ หมูท่ี่ 1 เนื่องจากสะพานเก่าแคบเวลารถใช้สอยสวนทางตอ้ง

ระมัดระวังก็จะขอปรับปรุงขยายใหก้ว้างได้มาตรฐานแต่สบืเนื่องดว้ยว่า

ตัวดังกล่าวได้ติดอยู่ในพัสดุของ อบจ.เป็นผูดู้แล เมื่อเราจะดําเนินการ

ปรับปรุงหรอืขยายจะต้องได้รับอนุญาตจากหน่วยงานต้นสังกัดและทาง

กองชา่งก็ได้ทําบันทึกเรื่องไปทางจังหวัดและทางจังหวัดก็ได้ทําเอกสาร

ตอบกลับมาว่ายินดีให้รับโอน สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 เป็น

ทรัพย์สินของทางเทศบาลคึกคักต่อไปครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานฯ) มีสมาชิกท่านใดสงสัยหรอืไม่ครับถ้าไม่มแีล้วผมก็ขอมติที่ประชุมใน

ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณา รับโอนสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 

1 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ถ้าสมาชิกท่านใดเห็นด้วยก็

ขอให้ยกมอืขึน้ด้วยครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) ขออนุญาตครับท่านประธานเกี่ยวกับเรื่องพิจารณาเรื่องการรับโอน

สะพานคอนกรีตเสริมเหล็กของหมูท่ี่ 1 ตําบลคึกคัก เนื่องจากพืน้ที่

ตําบลคึกคักของเราก็เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวและได้มรีถเข้าไปเที่ยวในน้ําตก

เป็นจํานวนมากและได้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งและสะพานนั้นก็แคบและอกี

อย่างเวลาหนา้ฝนน้ําได้ท่วมสะพานคอสะพานก็ขาดชํารุดเราก็ได้

ซ่อมแซมมาหลายครั้งแล้วในครั้งนีผ้มก็เลยใหก้องช่างทําเรื่องหนังสอื 
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 ขอรับโอนทรัพย์สินเพื่อจะได้ซ่อมแซมหรอืว่าจะสร้างใหมต่่อไปครับ 

ขอบคุณครับและผมก็ขออธิบายข้อที่ 5.3 พิจารณารับโอนสะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 4  ก็เหมือนกับหมูท่ี่ 1 นะครับทาง อบจ.ก็ได้

มอบมาให้แล้ว สว่นสะพานที่เขาบ้าก็มีปัญหาแบบนีน้ะครับและทางเราก็

ได้ไปซ่อมแซมมาหลายครั้งแล้วนะครับสะพานก็แคบ คอสะพานก็ขาด 

ขอบคุณมากครับท่านประธาน 

นายเสน่ห์ (ประธานฯ) ผมก็ขอมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณารับโอน สะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 1 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ถ้า

สมาชิกท่านใดเห็นด้วยก็ขอให้ยกมอืขึน้ด้วยครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบรับโอนด้วยเสียงเอกฉันท์ 11 เสียง 

นายเสน่ห์ (ประธานฯ) 5.3 พิจารณารับโอน สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 จาก

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดพังงา เชญิ ผอ.กองช่างด้วยครับ 

นายสุริยัน (ผอ.กองช่าง) ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายสุริยัน ส่งศฤงคาร ผอ.กองช่างครับ

กรณีรับโอนตัวนีก้็เหมอืนกับวาระที่ 5.2 นะครับ แตว่่าสะพานตัวนีน้ะ

ครับเราได้ตัง้งบประมาณเพื่อจะจัดสร้างไว้แล้วในปี 58 แล้วแต่

เนื่องจากว่ากรณีรับโอนตัวนีเ้รายังไม่ได้รับโอนจาก อบจ.จึงไม่สามารถ

ทําจัดซื้อจัดจ้างได้เราจงึได้ทําหนังสือใหท้างตน้สังกัดเพื่อที่จะทําการ

ประกอบเอกสารในการจัดทําสะพานต่อไปนะครับขอบคุณครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานฯ) ผมก็ขอมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 5.3 พิจารณารับโอน สะพาน

คอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 4 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ถ้า

สมาชิกท่านใดเห็นด้วยก็ขอให้ยกมอืขึน้ด้วยครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานฯ) แตส่ะพานเขาบ้าของหมูท่ี่ 2 ผมไม่เห็นในบันทึกนะครับ 

นายชาตร ี(สท.เขต 1) ขออนุญาตครับท่านประธาน ผมนายชาตรี หลีเจี้ย สมาชิกสภาเทศบาล

เขต 1 ขออนุญาตเพิ่มเติมจากท่านนายกนิดหนึ่งนะครับว่าเนื่องจาก

สะพานที่เขาบ้าตามที่ท่านสมาชิกและหลายท่านได้ทราบว่าสะพานได้

ก่อสร้างมาหลายปีแลว้มีการใชย้านพาหนะสัญจรไปมากขึ้นและสะพาน

เดิมเป็นขนาดเล็กไม่มคีวามปลอดภัยต่อทรัพย์สนิและชีวิตและเนื่องจาก

เวลาเกิดอุทกภัยสะพานมขีนาดเล็กน้ําที่หลอดใต้สะพานมันได้อั้นอยู่ใต้ 



       ๗ 

 สะพานทําให้การไหลของน้ํานีไ้หลได้ช้าและน่าจะมีสว่นของการที่เราจะ

ปรับปรุงตามที่ท่านนายกได้รายงานให้ทราบเบือ้งตน้ว่าขณะนีย้ังไม่

ทราบว่าใครเป็นเจ้าภาพในส่วนหนึ่งผมขอเรียนให้สภาได้ทราบว่าเมื่อรู้

ว่าใครเป็นเจ้าภาพแล้วก็ขอเรียนให้ทราบในสภา ณ ที่นี้ด้วยเลยว่าให้รับ

โอนไปเลยเราไม่ตอ้งเรียกประชุม ขอบคุณครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) ขออนุญาตครับท่านประธานผมขอให้ ผอ.กองช่างช่วยอธิบายให้สมาชิก

ทุกท่านเข้าใจด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องสะพานเขาสะบ้านะครับเนื่องจาก

ตามระเบียบหากสะพานไม่มีเจา้ของตามระเบียบกฎหมายเราจะต้อง

ดําเนนิการอย่างไรได้บ้างครับเชญิ ผอ.เลยครับ ขอบคุณครับ 

นายสุริยัน (ผอ.กองช่าง) ขออนุญาตครับท่านประธานผมนายสุริยัน ส่งศฤงคาร ผอ.กองช่างครับ

จากโครงการสะพานดังกล่าวตําบลคึกคักเราได้จัดตั้งมาตั้งแต่ 2538 

จากระเบียบจัดตั้ง อบต.สบืเนื่องจากสะพานตัวเก่าได้ก่อสร้างก่อนที่จะ

จัดตัง้เป็น อบต.ทางกองช่างก็ได้สบืถามตามหนว่ยงานต่างๆก็ไม่

สามารถยืนยันได้วา่สะพานตัวนีเ้ป็นของใคร ก่อสร้างเมื่อไหร่สมัยก่อน

นั้นหน่วยงานในการดูแลหน่วยงานมันมีเยอะมาก เช่นโครงการพัฒนา

ตําบล เป็นต้น และหากว่าไม่มเีจ้าภาพในส่วนของสะพานที่มีถนนอยู่แลว้

เราสามารถแจง้ให้สภาทราบว่าสะพานตัวที่ยังได้ขึน้ทะเบียนมกีี่ตัวในเขต

พืน้ที่และเราสามารถมาจัดทําเป็นพัสดุขึน้ทะเบียนหลังจากใหส้ภา

รับทราบแล้ววา่มีและเราก็มาขึน้ทะเบียนย้อนหลังเพื่อที่จะได้จัดทําเป็น

บัญชสีะพานและจะได้จัดทํางบประมาณในการอุดหนุนในการตอ่ไป

ขอบคุณครับ  

นายเสน่ห์ (ประธานฯ) ยังอยู่ในวาระที่ 5.3 นะครับมีท่านใดจะเพิ่มไหมครับถ้าไม่มผีมก็ขอมติที่

ประชุมในระเบียบวาระที่ 5.3 พิจารณารับโอน สะพานคอนกรีตเสริม

เหล็ก หมู่ที่ 4 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา ถ้าสมาชิกท่านใด

เห็นด้วยก็ขอให้ยกมอืขึน้ด้วยครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบรับโอนด้วยเสียงเอกฉันท์ 11 เสียง 

นายชาตร ี(สท.เขต 1) ขออนุญาตครับท่านประธาน ผมนายชาตรี หลีเจี้ย สมาชิกสภาเทศบาล

เขต 1 ในพิจารณารับโอนใน 5.2-5.3 นะครับในส่วน เขาสะบ้านีข้อ 
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 เพิ่มเติมได้ไม่ครับท่านประธานขอแก้วาระการประชุมให้รับสะพานเขา

สะบ้าเป็นพัสดุสิ่งก่อสร้างเป็น 5.4 ในการพิจารณานี้นะครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานฯ) ตามที่ท่านชาตรไีด้ขอให้แก้เพิ่มเติมเรื่องรับสะพานเขาสะบ้าเป็นพัสดุ

สิ่งก่อสร้างของเทศบาลคึกคักเป็นวาระที่ 5.4 พิจารณารับสะพานเขา

สะบ้าเป็นพัสดุสิ่งก่อสร้างของทางเทศบาลตําบลคึกคัก ผมขอมตทิี่

ประชุมสภาด้วยนะครับว่าเห็นดว้ยในการเพิ่มวาระนีห้รือไม่ครับ 

มติท่ีประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ในการเพิ่มวาระที่ 5.4 เรื่องพิจารณารับ

สะพานเขาสะบ้าเป็นพัสดุสิ่งก่อสร้างของทางเทศบาลคึกคัก 

นายเสน่ห์ (ประธานฯ) ในเมื่อสมาชิกทุกท่านเห็นด้วยในการเพิ่มวาระที่ 5.4 พิจารณารับ

สะพานเขาสะบ้าเป็นพัสดุสิ่งก่อสรา้งของทางเทศบาลตําบลคึกคัก ผม

ขอมตทิี่ประชุมเลยนะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่นะครับ 

มติท่ีประชุม เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ 11 เสียง ในการรับสะพานเขาสะบ้าเป็น

พัสดุสิ่งก่อสร้างของทางเทศบาลต าบลคกึคัก 

นายเสน่ห์ (ประธานฯ) 5.5 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

2558 แผนงานป้องกันฝ่ายพลเรอืนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน 

ค่าครุภัณฑ์ สายน้ าดับเพลิง จ านวน 8 เส้น(ขนาด 2.5 น้ิว ยาว 

30 เมตร จ านวน 4 เส้น ยาว 30 เมตร จ านวน 4 เส้น ขนาด 1.5 

น้ิว ยาว 30 จ านวน 8 เส้น เป็นเงนิ 80,000 .– โอนไปตั้งจ่าย

เป็นรายการใหม่  เชญิฝา่ยบริหารช้ีแจงด้วยครับ 

นายสวัสดิ์ (นายกฯ) กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคักทุก

ท่านนะครับผมนายสวัสดิ์ ตันเก่ง นายกเทศมนตรตีําบลคึกคักขอชีแ้จง

พิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 2558 แผนงาน

ป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สายน้ํา

ดับเพลิง จํานวน 8 เส้น(ขนาด 2.5 นิว้ ยาว 30 เมตร จํานวน 4 เส้น 

ยาว 30 เมตร จํานวน 4 เส้น ขนาด 1.5 นิว้ ยาว 30 จํานวน 8 เส้น 

เป็นเงิน 80,000 .– โอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการใหม่น้ันเนื่องจากของเก่า

และทรุดโทรมไปตามกาลเวลา ที่เรามีอยู่เช่นสายน้ําดับเพลิงของเราก็

เก่าแล้วและบางเส้นก็ชํารุดไม่สามารถใช้งานได้เต็มที่และจากปีที่ผ่านมา 
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 พืน้ที่ตําบลคึกคักก็ได้เกิดอัคคีภัยบ่อยมากเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนบางครั้งพื้นที่

ใกล้เคียงก็โทรมาขอรถบรรทุกน้ําของเราใหไ้ปช่วยดับไฟบ่อยครั้งและ

ครั้งนีผ้มก็เห็นว่ามันจําเป็นที่เราจะต้องใชน้ะครับ ขอบคุณมากครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานฯ) ยังอยู่ในวาระที่ 5.5 นะครับ ไม่ทราบว่าสมาชิกท่านใดมีขอ้สงสัยหรือจะ

อธิบายเพิ่มเติมหรอืไม่ครับ ถ้าหากว่าสมาชิกทุกท่านไม่มีขอ้สงสัยผมก็

ขอมตเิลยนะครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานฯ) ผมก็ขอมติที่ 5.5 พิจารณาโอนงบประมาณรายจา่ยประจําปี

งบประมาณ 2558 แผนงานป้องกันฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย งบ

ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ สายน้ําดับเพลิง จํานวน 8 เส้น(ขนาด 2.5 นิว้ ยาน 

30 เมตร จํานวน 4 เส้น ยาว 30 เมตร จํานวน 4 เส้น ขนาด 1.5 นิว้ 

ยาว 30 จํานวน 8 เส้น เป็นเงิน 80,000 .– โอนไปตั้งจา่ยเป็นรายการ

ใหม่ สมาชิกท่านใดเห็นด้วยก็ขอใหย้กมอืด้วยครับ 

มติท่ีประชุม อนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ 11 เสียง 

นายเสน่ห์ (ประธานฯ) 5.6 พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจ าปี 2558  

 สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าป ี2558 

- สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ตั้งแตว่ันท่ี 1 มิถุนายน 2558 มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

- สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2558 มกี าหนดไม่เกิน 30 วัน 

- สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2558 มีก าหนดไมเ่กิน 30 วัน 

- สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ตัง้แตว่ันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2559 มกี าหนดไม่เกิน 30 

วัน สมาชิกท่านใดมีความคิดเห็นต่างจากนี้ก็ขอเชญิได้เลยนะครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานฯ) เมื่อสมาชกิทุกท่านพิจารณาแล้วผมก็ขอมตทิี่ประชุมเลยนะครับมติวาระ

ที่ 5.6 พิจารณาพิจารณากําหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญประจําปี 

2558 สมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจ าป ี2558 

- สมัยสามัญ สมัยท่ี 2 ตั้งแตว่ันท่ี 1 มิถุนายน 2558 มีก าหนดไม่เกิน 30 วัน 

- สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ตั้งแต่วันท่ี 1 สิงหาคม 2558 มกี าหนดไม่เกิน 30 วัน 

- สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ตั้งแต่วันท่ี 1 ธันวาคม 2558 มีก าหนดไมเ่กิน 30 วัน 

- สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ตัง้แตว่นัท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2559 มกี าหนดไม่เกิน 30 

วัน 

มติท่ีประชุม    เห็นชอบดัวยเสียงเอกฉันท์ 11 เสียง 



๑๐ 

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 

นายนพพร (สท.เขต๑) ขออนุญาตครับท่านประธาน ผมนายนพพร ชนะภัย สมาชิกสภา

เทศบาลเขต 1 เรียนสอบถามประธานสภาไปยังหัวหน้ากองช่างนะครับ

เกี่ยวกับถนนสายสโรจนิไม่ทราบว่ามีเจ้าภาพหรอืไม่เหมอืนกับสะพานที่

ผา่นมามันมอีุบัติเหตุเกิดขึน้บ่อยและมันไม่มเีส้นขาวเหลืองอะไรเลยนะ

ครับและการซ่อมแซมก็ไม่มีที่ผ่านมาก็มีแตป่ระถนนอย่างเดียวและถนน

ก็เป็นหลุมเป็นบ่อขอบคุณครับ 

นายสุริยัน (ผอ.กองช่าง) ขออนุญาตครับท่านประธานจากการสบืค้นทั้งสะพานและถนนถนนเส้น

นั้นเป็นถนนหมู่บ้านหลังจากสึนามิได้งบพัฒนาทางกรมเขาได้อุดหนุน

งบประมาณ จากการสอบถามนะครับ ถนนเส้นดังกล่าวก็ยังไม่ได้ขึ้น

ทะเบียนท้องถิ่น แต่อํานาจหนา้ที่ดูแลก็ยังเป็นของเทศบาลอยู่ถ้าจะ

ปรับปรุงหรอืขยายก็สามารถดําเนินการได้ผมก็ขอนําเรียนแค่นี้ครับ 

นายสมชาย (สท.เขต 2) ขออนุญาตครับท่านประธาน ผมนายสมชาย ชูเหล็ก สมาชิกสภา

เทศบาลเขต 2 ของผมมีอยู่เรื่องเดียวนะครับคือเรื่องที่ซอยเนินทองที่ ม.

7 นะครับ ผมก็ได้เรียนกับท่านรองนายกกิตติพงษ์เกี่ยวกับฝาครอบคู

ระบายน้ํา มอียู่ 5 อันนะครับผมก็ฝากฝา่ยบริหารช่วยดูให้ด้วยนะครับ

พร้อมกับซ่อมหลอดไฟใหด้้วยนะครับขอบคุณครับ 

นายกิตตพิงษ์ (รองนายกฯ) ขออนุญาตครับท่านประธาน ผมนายกิตตพิงษ์  กิจภูวดล รองนายกฯ

ตามที่ท่านสมชายฝากมาเดี๋ยวผมจะจัดการให้นะครับพร้อมกับซ่อมไฟ

ขอบคุณครับ 

นายสิริธร (รองนายกฯ) ขออนุญาตครับท่านประธาน ผมนายสิริธร บัวแก้ว รองนายกฯผมมีเรื่อง

ที่จะมาชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบเมื่อครัง้ประชุมสภาครั้งที่แล้วผมก็ไม่ได้

เข้าร่วมเนื่องจากติดภารกิจเนื่องจากที่ผมได้อา่นรายงานการประชุมครั้ง

ที่แล้วผมก็อยากจะชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบนะครับว่าจากที่ท่านได้ถามไว้

นะครับเรื่องของงานลอยกระทงผมก็ได้รับมอบหมายงานจากท่านนายก

ให้เข้าไปดําเนนิงานนะครับที่เรอื ต.813 งบประมาณ 500,000 บาท 

งานก็ได้สําเร็จลุล่วงด้วยดีนะครับที่เราไม่ได้มาชีแ้จงให้สภาทราบนะครับ

เนื่องจากกิจกรรมที่ทําไม่ได้ล้อกับการประชุมสภาถ้างานไหนเสร็จแล้ว



ผมก็พยายามช้ีแจงไปเรื่องงานลอยกระทงนะครับใช้งบประมาณไปห้า

แสนกว่าบาท ในส่วนที่ท่านถามว่าเรามีรายได้เข้าเทศบาลมันไม่มีรายได้

เข้าเทศบาลนะครับแตเ่ราจะมีเงินจากการขายพวงมาลัย ประมาณหก

หมื่นกว่าบาท หักค่าพวงมาลัยไปแล้วก็เหลือประมาณ หา้หมื่นกว่าบาท

และเราก็ได้จัดไปให้ทางกู้ชีพ กูภัย เป็นที่เรียบร้อย อกีเรื่องนะครับเป็น

เรื่องของกีฬานะครับของปากวีปซอคเกอร์ครับเราได้ตั้งไว้หนึ่งแสนนะ

ครับ ใชไ้ปประมาณ 50,000 กว่าบาท นะครับ เดี่ยวผมจะให้

นักวิชาการศกึษาเป็นคนอธิบายนะครับ 

นางสุวิณา (นักวิชาการศกึษา) ขออนุญาตค่ะท่านประธาน ดิฉัน นางสุวิณา ประสมทรัพย์นักวิชาการ

ศกึษาตามที่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลตําบลคึกคักได้มขี้อสงสัยซักถาม

เกี่ยวกับการใชจ้า่ยงบประมาณในกิจกรรมโครงการต่างๆของกอง

การศกึษาจากการประชุมสภาที่ผ่านมานั้นมีข้อสงสัยอยู่จํานวน 2

โครงการ คือโครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลปากวีปซอคเกอร์คัพประจําปี 

2556 และโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตําบลคึกคักประจําปี 

2557 ตามที่กองการศกึษารับการจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่าย

ประจําปีงบประมาณ 57 โดยได้รับการอนุมัตจิัดสรรงบประมาณจาก

สภาในแต่ละกิจกรรมโครงการเพื่อใชจ้่ายนั้น โครงการการแขง่ขันกีฬา

ฟุตบอลปากวีปซอคเกอร์คัพ 2556 เป็นเงิน จํานวน 100,000 บาท

ได้ดําเนินการจัดไปแล้วและมีรายละเอียดการเบิกค่าใช้จา่ย จํานวน 3 

รายการ 1.เงินรางวัลแขง่ขัน 37,500 บาท 2.ค่าเช่าเครื่องเสียง 

5,000 บาท 3.ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาสําหรับใช้ในการแข่งขัน 

16,350 บาท สําหรับงบประมาณค่าใช้จ่ายในครั้งนี้รวมทั้งสิน้ 

58,850 บาทจากงบประมาณ 100,000บาท คงเหลืองบประมาณ

จากการใช้จา่ยในโครงการทั้งสิน้ 41,150 บาท สําหรับงบประมาณที่

เหลือจากค่าใช้จ่ายในการดําเนินโครงการในครั้งนี้ กองการศกึษาได้มี

การโอนงบประมาณจากที่เหลือจากการใชจ้่ายในโครงการ จํานวน 

40,000 บาท ตามเอกสารการโอนงบประมาณครั้งที่ 10/2557 ซึ่ง

ได้รับการอนุมัตเิมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน

โครงการงานประเพณีถือศีลกินเจ ประจําปี 2557 ส่วนอีกโครงการ 



  ๑๑ 

 การแขง่ขันกีฬาเด็กและเยาวชนตําบลคึกคัก ประจําปี 2557 ซึ่งได้รับ

การอนุมัติงบประมาณเป็นเงนิจํานวน 100,000 บาทแตเ่นื่องด้วยใน

ปีงบประมาณโครงการดังกล่าวไม่ได้มกีารจัดกิจกรรมเนื่องโรงเรียนมี

ปัญหาประสบเกี่ยวกับช่วงระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมทํา

ภาระหน้าที่อย่างต่อเนื่อง ทําให้ขาดความพร้อมในการดําเนนิกิจกรรม

ร่วมกบัเทศบาลในครั้งนี้ โครงการดังกล่าวจึงไม่ได้รับการจัดกิจกรรม

แขง่ขันตามแผนงานที่วางไว้ ทําให้งบประมาณ 2557 ที่ตัง้งบประมาณ

ไว้นัน้ จํานวน 100,000 บาท ในโครงการแขง่ขันกีฬาเด็กฯ ได้มกีาร

โอนไปตั้งจา่ยในโครงการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจ “กินเจ อิ่มบุญ”

ประจําปี 2557 เนื่องดว้ยงบประมาณในโครงการจัดงานประเพณีถือ

ศลีกินเจซึ่งได้รับการอนุมัติงบประมาณรายจา่ยในโครงการดังกล่าว

ปีงบประมาณจํานวน 200,000บาท และได้มกีารเบิกจา่ยงบประมาณ

ในการจัดทําโครงการดังกล่าวประจําปี 2556 ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มี

การดําเนินกิจกรรมไปแล้วในช่วงเดอืนตุลาคม 2556 ซึ่งอยู่ในช่วงต้น

ปีงบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2557 ซึ่งจะมีความเชื่อมตอ่

ระหว่างปีงบประมาณ 2557 และตน้ปีงบประมาณ 2558 ซึ่ง

กิจกรรมประเพณีถือศีลกินเจประจําปี 2557 จะเริ่มในปลายเดือน

กันยายน – 3 ตุลาคม 2557 ทําให้การดําเนินกิจกรรมมคีวามคาบ

เกี่ยวกันระหว่าง 2 ปีงบประมาณ ดังนั้นเพื่อให้การดําเนินกิจกรรมใน

โครงการถือศลีกินเจ ประจําปี 2557 สามารถดําเนินกิจกรรมตามช่วง

ระยะเวลาที่จัดกิจกรรม จึงได้มกีารตัง้โอนจา่ยงบประมาณสําหรับใช้ใน

การจัดกิจกรรม ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 ได้ตัง้งบไว้ใชใ้นการดําเนิน

กิจกรรมดังกล่าวเป็นเงิน 250,000 บาท แตเ่นื่องดว้ยเหตุดังกล่าวมา

ข้างตันแล้ววา่งบประมาณ รายจ่ายประจําปี 2557 เราได้มกีารใช้จ่าย

งบประมาณในการจัดทําโครงการประจําปี 2556 ไปแล้วทําให้ขาด

งบประมาณในการดําเนินกิจกรรม จึงได้มกีารตั้งโอนงบประมาณ

รายจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557 จากแผนงานการ

ศาสนาและวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ และ งานศาสนาและ 



        ๑๒  

 วัฒนธรรม จากงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจากโครงการตา่งๆ ที่

ดําเนนิการไปแล้วและยังมีงบประมาณเหลือเพียงพอที่จะโอนไปตั้งจ่าย

ในรายการใหม่หรอืงบประมาณในโครงการต่างๆที่ยังไม่ได้ดําเนิน

กิจกรรม เช่น โครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนตําบลคึกคัก 

ประจําปี 2557ซึ่งไม่มกีารดําเนนิกิจกรรมตามโครงการจงึได้นํา

งบประมาณจากโครงการ จํานวน 100,000 บาทไปโอนตั้งจ่าย

งบประมาณสําหรับโครงการกินเจอิ่มบุญ ประจําปี 2557 ตามเอกสาร

การโอนงบประมาณครั้งที่ 10/2557 ซึ่งได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 5 

กันยายน 2557 250,00 บาทเพื่อนํางบประมาณไปดําเนนิการจัดซื้อ

จัดจา้งตามชว่งระยะเวลาในการดําเนินกิจกรรมต่างๆตามขั้นตอน

ระเบียบพัสดุฯโดยการโอนตั้งจ่ายงบประมาณในโครงการฯได้มกีารโอน

งบประมาณจากโครงการต่างๆเช่น โอนจากกีฬาเด็กฯ จํานวน 

100,000 บาท โอนจากกีฬาปากวีปฯจํานวน 40,000 บาท โอนจาก

กีฬามอรแ์กน จํานวน 2,000 บาท โอนจากงานประเพณีลอยกระทง 

จํานวน 58,000 บาท โอนจากลอยเรอืแพ จํานวน 20,000 บาท โอน

จากงานประเพณีวันสารทเดือนสบิ 30,000 บาท รวมงบประมาณ

รายจ่ายที่มกีารโอนตั้งจ่ายในรายการใหม่เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยในการ

ดําเนนิกิจกรรมในโครงการงานประเพณีถือศีลกินเจ ประจําปี 2557 

ตามเอกสารการโอนงบประมาณครั้งที่ 10/2557 ซึ่งได้รับการอนุมัติ

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 จากงบประมาณเหลือจา่ยจากโครงการ

ต่างๆทั้งหมด จํานวน 6 โครงการ รวมเป็นจํานวนเงินทั้งหมด 

250,000 บาท ดฉิันขอชีแ้จงเพียงเท่านีค้่ะ ขอบคุณค่ะ 

นายสิริธร (รองนายกฯ) ขออนุญาตครับท่านประธาน ผมนายสิริธร บัวแก้ว รองนายกฯและอีก

เรื่องนะครับทางเทศบาลได้จัดศกึมหากุศลร่วมกับฝ่ายปกครองนะครับ

เพื่อเงินช่วยเหลือกู้ชีพกู้ภัยตําบลคึกคักสรุปค่าใช้จ่ายนะครับ 300,000 

และเก็บบัตร ผ่านประตูได้ 360,000บาท คงเหลอืนะครับ 60,000

บาท และได้มอบให้ด่านทับกําของนายอําเภอไป 10,000 บาทส่วนที่

เหลือได้มอบใหก้ับทางกู้ชีพเพื่อไปจัดซื้ออุปกรณ์เรยีบร้อยแลว้นะครับ  



๑๓ 

 เรื่องต่อไปก็คือเรื่องถังขยะมาแล้วนะครับถ้าชาวบ้านสอบถามฝากท่าน

ช่วยแจง้ดว้ยนะครับ และอีกเรื่องคอืเรื่องงานวันสงกรานต์เราค่อยคุย

รายละเอียดอีกนะครับส่วนเรื่องตอ่ไปคือเรื่องกีฬาท้องถิ่นนะครับผมจะ

แจกรายละเอียดอีกครั้งนะครับ 

นายเสน่ห์ (ประธานฯ) สมาชิกท่านใดมีเรื่องอะไรอีกไม่ครับ หากไม่มีผมก็ขอขอบคุณสมาชิก

สภาทุกท่าน ที่ดําเนินการประชุมไปด้วยความเรียบร้อย ผมปิดการ

ประชุมครับ 

 

ปิดการประชุมเวลา 11.40 น. 

(ลงช่ือ)        สมญา นพฤทธิ์ บันทึกรายงานการประชุม 

     (นายสมญา   นพฤทธิ์) 

ตําแหน่ง เลขานุการสภาเทศบาล(ช่ัวคราว) 

----------------------------- 

    

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

(ลงช่ือ)        สมคิด หมื่นกล้า  กรรมการ 

   ( นายสมคิด  หมื่นกล้า ) 

ตําแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

 

(ลงช่ือ)           อุดม  ตันเก่ง  กรรมการ 

      ( นายอุดม   ตันเก่ง ) 

ตําแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 

     

(ลงช่ือ)         สมญา  นพฤทธิ์  กรรมการ 

      ( นายสมญา  นพฤทธิ์ ) 

ตําแหน่ง   สมาชิกสภาเทศบาลเขต ๒ 

 

 



 

๑๔ 

สภาเทศบาลตําบลคึกคัก ได้รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ครั้งที ่1/2558 แล้ว เมื่อครั้ง

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที ่1/2558 เมื่อวันที ่18 มิถุนายน 2558  ณ เทศบาลตําบลคึกคัก 

        

(ลงช่ือ)           เสน่ห์ บุญน้อย  ประธานสภาเทศบาลตําบลคึกคัก 

      ( นายเสน่ห ์ บุญน้อย ) 

ตําแหน่ง   ประธานสภาเทสบาลตําบลคึกคัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 


